

# ด้านการบริการวิชาการ

## ด้านการบริการวิชาการ

ที่	วันที่ ขออนุมัติ	โครงการ	ผู้ขออนุมัติ	งบประมาณ
1	28 ก.ค. 59	อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะสุขภาวะและการปฐมพยาบาล	อ.กุลจิรพัส บุษกถนาวรัตน์	58,800.00
2	29 ก.ค. 59	ค่ายศิลปะด้านยาเสพติดสำหรับเยาวชน	ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง	15,000.00
3	12 ต.ค. 59	อบรมธรรมศึกษาสร้างคนดีสู่สังคม	อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล	4,500.00
4	09 พ.ย. 59	นิทรรศการศิลปกรรม ราชภัฏธนบุรีรวมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	อ.อรนุช สมคะเน	157,000.00
5	09 พ.ย. 59	อบรมศิลปะให้เด็กผู้ติดเชื้อ HIV	อ.อรนุช สมคะเน	39,340.00
6	12 ม.ค. 60	แข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	อ.เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ	14,500.00
7	23 ม.ค. 60	อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ในชุมชนฝั่งธนบุรีและสมุทรปราการ	อ.ดร.ณัฐภรณ์ เสารยะวิเศษ	30,000.00
8	25 ธ.ค. 59	ประกวดการอ่านทำนองเสนาะ	อ.ดร.วิชุดา พรายรงค์	73,200.00
9	07 ก.พ. 60	เข้าร่วมนิทรรศการ “The 14th Great Art Exhibition”	อ.วิเชียร เทียนแพรมิตร	240.00
10	08-ก.พ.-60	อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการวิชาการทางสารสนเทศศาสตร์แก่ชุมชน : การประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	อ.ดร.ณัฐภรณ์ เสารยะวิเศษ	30,000.00
รวม				661,661.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
Faculty of Humanities and Social Sciences

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะสุขภาพและการปฐมพยาบาล  
“รู้ไว้ ปลอดภัย แก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉิน” รุ่นที่ 1  
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559  
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

**หลักการและเหตุผล**

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสโมสรมนักศึกษาและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตรวมทั้งสุขภาพที่ดีของนักศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะสุขภาพและการปฐมพยาบาล “รู้ไว้ ปลอดภัย แก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉิน” รุ่นที่ 1 เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือดูแลนักศึกษาอย่างปลอดภัย รวมถึงการประเมินอาการก่อนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อส่งต่ออย่างถูกวิธี

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรในด้านหลักสุขภาพและการปฐมพยาบาลให้แก่ นักศึกษาและบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
2. เพื่อเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีทักษะสุขภาพในการประเมินอาการและให้การปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ หากมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
Faculty of Humanities and Social Sciences

โครงการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (DRU Spelling Bee) ครั้งที่ 3  
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

### หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษนับได้ว่าเป็นภาษาที่มีบทบาทและมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารระดับนานาชาติมากที่สุดภาษาหนึ่ง ดังนั้นการฝึกฝนให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง และเนื่องด้วยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558 การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยเฉพาะด้านคำศัพท์ การฟัง การสะกดคำ รวมถึงการออกเสียงคำในภาษาอังกฤษที่ถูกต้องซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และริเริ่มจัดโครงการการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (DRU Spelling Bee) เพื่อให้นักเรียนตลอดจนบุคคลทั่วไปเห็นถึงความสำคัญและมีโอกาสได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้อีกด้วย

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับประสบการณ์ตรงและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะด้านคำศัพท์ การฟัง และการสะกดคำ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคำศัพท์ การฟัง การสะกดคำ รวมถึงเรียนรู้การออกเสียงคำที่ถูกต้อง
2. เพื่อรับทราบปัญหาด้านคำศัพท์ การฟัง การสะกดคำ รวมถึงการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป



Faculty of Humanities and Social Sciences

**โครงการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ**  
**“เสนาะกรรมประชันวรรณวัจน์ ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 28”**  
**วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 และวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560**  
**ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี**

**หลักการและเหตุผล**

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงจัดโครงการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ “เสนาะกรรมประชันวรรณวัจน์ ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 28” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนครู บุคลากรทางการศึกษา เยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ศึกษาและแสดงความสามารถด้านการอ่านทำนองเสนาะให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้ความรู้ด้านการอ่านทำนองเสนาะแก่เยาวชนและบุคคลผู้สนใจ
2. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
3. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา เยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมกันอนุรักษ์การอ่านทำนองเสนาะ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของไทย และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชาติ
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา เยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ฝึกปฏิบัติอ่านทำนองเสนาะ ร่วมประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รู้จักและรักการอ่านทำนองเสนาะ ช่วยกันธำรงรักษาการอ่านที่ถูกต้องตามแบบแผน และตระหนักในความสำคัญของวัฒนธรรมไทย ในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติ
5. เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม อันเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่นให้แก่ประชาชนทั่วไป
6. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชน ผู้สนใจและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
7. เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 17 แห่ง



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการวิชาการทางสารสนเทศศาสตร์แก่ชุมชน :  
การประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 – 1 มีนาคม พ.ศ.2560  
ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

**หลักการและเหตุผล**

โปรแกรมประยุกต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Google เพื่อให้บริการทางด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร หรือใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หรือที่นิยมเรียกว่า Google Apps for Education คือ ซึ่งได้มีการรวมโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ถือว่ามีควมจำเป็นต่อองค์กรในปัจจุบันอัน ได้แก่ Gmail, Google Calendar, Google Docs, Google Talk, และ Google Site โดยทำงานผ่านชื่อโดเมนตนเอง โดยผ่านทาง Web Browser ก็สามารถใช้งาน Google Apps ได้เต็มรูปแบบ

ปัจจุบัน Google Apps for Education มีการพัฒนาความก้าวหน้าและมีโปรแกรมประยุกต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาหลายชนิด ให้ผู้ใช้เข้าถึงได้โดยผ่าน Web browser เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ถูกพัฒนาขึ้น สำหรับ Mobile Phone และ Tablet เพื่อให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการสื่อสารระหว่างกัน

ดังนั้น สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จึงมุ่งพัฒนาให้บุคคลและเยาวชนที่สนใจการประยุกต์ใช้ Google Apps for Education ได้มีความรู้ และทักษะการใช้โปรแกรมทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและการสนับสนุนการเรียนรู้

**วัตถุประสงค์**

เพื่อให้คณาจารย์ เยาวชนและบุคคลผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจและทักษะ ในการประยุกต์ใช้ Google App เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการเรียนรู้ในยุคสังคมฐานการเรียนรู้ สามารถประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

